



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานประเภททั่วไป  
เป็นสายงานประเภทวิชาการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ  
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา โดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ฉบับลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบและเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. รายงานตัวและเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียด
๒. ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ให้แต่งเครื่องแบบสี kaki คอพับ ไม่ต้องสวมหมวก และนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ
๓. หากผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัวเข้ารับการสอบ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด คณะกรรมการฯ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

( นายพิมะ แสงมณี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	จำสืบเอกปภรณ์กิต เวียงคำ	สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครพนม

กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ มารายงานตัวเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอ นานาแก จังหวัดนครพนม

ที่	ตำแหน่ง	เวลารายงานตัว / สอบ		สถานที่สอบ
		รายงานตัว	เวลาสอบ	
<b>ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน</b>				วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอ นานาแก จังหวัดนครพนม
๑.	ทดสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาค ก และทดสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะที่ใช้ใน ตำแหน่ง ภาค ข	๐๘.๓๐ น.	๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.	
๒.	ทดสอบภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง ภาค ค	๑๓.๐๐ น.	๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป	